

Date : November 9, 2011

Media Title : Thai Rath

Page : No.20

**ไ**มีอะไรไกลเกินฝันจริงๆ หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยที่จะไปให้ถึง สิ่งที่ว่าฝันไว้ ดังเช่นความสำเร็จของหญิงแกร่ง อีน-สาริน วิชาญกุล ที่อยากเป็นนักบิน และต้องไม่ใช่กับบินธรรมดา แต่เป็นนักบินผาดโผน!! และเธอก็ทำฝันเป็นจริง ด้วยการไปคว้าแชมป์การบินผาดโผนแห่งชาติออสเตรเลีย ประจำปี 2554

เส้นทางแห่งความฝันของ อีน ต้องบอกว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลย เธอเป็นชาวประจวบคีรีขันธ์ มีคุณพ่อเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ หลังเรียนจบศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อนชวนไปสมัครงานเป็นแอร์โฮสเตส ซึ่งเธอไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นได้ เพราะไม่ได้สวยแต่พอถูกผู้ใหญ่นคนหนึ่งพูดชมประมาทว่า หน้าอย่างนี้ไม่ได้แหม่นเลยฮีดู้ที่สุดก็ได้เป็นแอร์โฮสเตสอย่างไม่คาดฝัน อีน ทำงานเป็นนางฟ้าประมาณ 3 ปี ก็มานั่งคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้มากกว่าแอร์โฮสเตสยิ่งเห็นนักบินที่เป็นผู้หญิงก็อยากเป็นบ้าง เธอจึงเริ่มสานฝันของตัวเองด้วยการหาความรู้ฝึกสมองด้วยเกมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ และไปสอบที่สถาบันการบินพลเรือนครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะสอบผ่าน พอสอบผ่านก็มีอุปสรรคที่คุณพ่อไม่ยอมให้เรียนนักบิน

“อีนพยายามสอบอยู่หลายรอบจนสอบผ่าน แต่คุณพ่อกลับไม่ให้เรียนเพราะเป็นห่วงลูกสาวคนเดียวกลัวจะเป็นอันตราย พอตีว่าน้องชายกำลังจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย อีนก็บอกให้น้องไปกราบเท้าขอขมาพ่อเพื่อชีวิตจะได้เจริญ เราก็ลงไปกราบเท้าพ่อด้วย เลยถือโอกาสนี้



ขอไปเรียนบินที่โรงเรียนการบินพาณิชย์นครซิดนีย์ ที่สุดคุณพ่อก็ใจอ่อนยอมให้ไปเรียนบินผาด โผนที่ประเทศออสเตรเลีย”

เส้นทางนักบินหญิงเหมือนจะเริ่มต้นด้วยดี ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ทำให้เธอเกือบจบชีวิตนักบิน “วันหนึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ชนกับรถบรรทุกกลางสี่แยก รถขาดสองตอน อีนสลบไป 3 วัน บาดเจ็บสาหัสปางตาย หัวแตก สมอกระแทกกระเทือน ซีโรงหักกั้มปอด ปอดทะลุกระดูกหัก เอ็นข้อมือขาด ตอนนั้นใกล้จะเรียนจบ ต้องหยุดเรียนกลางคัน หมอบอกไม่สามารถกลับมาบินได้อีก เพราะข้อมือเอ็นขาด อีนร้องไห้แทบขาดใจ

## สาริน วิชาญกุล แชมป์นักบินผาดโผนหญิงไทยคนแรก

เหมือนชีวิตหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะตอนนั้นลาออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสแล้วเท่ากับว่าตงาน นักบินก็เป็นไม่ได้ โชคดีได้กำลังใจจากคุณพ่อและอาศัยธรรมะเข้าช่วย ทั้งสวดมนต์

นั่งสมาธิ ซึ่งช่วยได้เยอะด้านสภาพจิตใจ กระทั่งวันหนึ่งสัญญากับตัวเองว่าต้องเป็นนักบินหญิงผาด โผนคนแรกของประเทศไทยให้ได้และตั้งใจจะกลับมาบินให้ได้ ทั้งที่หมอบอกว่าไม่มีทางหายภายในเวลาแค่ 6 เดือน ปรากฏว่าใช้เวลาแค่ 3 เดือนก็หายเป็นปกติ กลับมาบินได้เหมือนเดิม”

จากนั้นก็ฝึกบินมาเรื่อยๆ จนลองเข้าแข่งขันการบินผาด โผนชิงแชมป์แห่งชาติออสเตรเลีย และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทนักบินมือใหม่ โดยเธอบอกว่า ยิ่งกว่าฝันซะอีก แต่สิ่งที่ภูมิใจกว่าก็คือ การได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย

“ไม่เคยคิดว่าจะได้แชมป์ เป็นความฝันที่เกินเอื้อมมาก คุณพ่อก็ไม่เชื่อเหมือนกันจนวันที่เห็นข่าว โชคดีที่เราคิดธงชาติไทยไว้ที่เสื้อ พอได้แชมป์เสื้อเลยมาด้วยรูป ซึ่งก็มีธงชาติประเทศไทย คิดไว้ที่เสื้อทุกรูป รู้สึกภูมิใจมาก ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ ความฝันตอนนี้อยากเป็นนักบินแอร์ไลน์ในเมืองไทย อยากพิสูจน์ว่าผู้หญิงก็บินได้เหมือนผู้ชาย อะไรที่ผู้ชายทำได้เราก็ทำได้ และอยากกลับในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ ดังคำพูดที่ว่า ศัตรูในจินตนาการมักใหญ่กว่าศัตรูตัวจริงเสมอ แต่พอเข้าไปจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากกว่าที่คิด”